

XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ KINH TẾ TẬP THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTP) (Nghị quyết số 13) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTP, HTX...

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, vị trí, vai

trò của KTTP, HTX trong phát triển nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực. Đến ngày 31/12/2021, cả nước có trên 27.000 HTX, gấp 2,5 lần so với năm 2001 và tăng khoảng 41% so với năm 2013; khu vực HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. Năm 2020, doanh thu bình quân đạt 4,3 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu đồng/HTX, tăng 61% so với năm 2013. Những năm gần đây, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX tăng và ngày càng thu hẹp khoảng cách so với thu nhập bình quân của lao động khu vực doanh nghiệp năm 2017 đã tăng lên 52,8 triệu đồng/năm và đạt 47,3% tương ứng năm 2019.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số những hạn chế,

bất cập như: quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13 còn chậm, một số địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp cụ thể, thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức đến KTTP, HTX; số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh nhưng số HTX hoạt động hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, nêu những bài học kinh nghiệm, giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu cần nhân rộng, đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTTP, HTX trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: KTTP, mà nòng cốt là HTX là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được

Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển. Hoạt động khu vực KTTP, HTX bước đầu đã có chuyển biến tích cực, khẳng định tiềm năng, triển vọng trong tương lai. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành, cơ quan và các địa phương phải đánh giá chính xác tình hình phát triển KTTP, HTX; tập trung nghiên cứu, xây dựng các chính sách phù hợp với diễn biến mới và thực tiễn tại Việt Nam; tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ sở tôn trọng kinh tế thị trường; vận dụng khoa học sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, chuyển sang phát triển xanh, tuần hoàn, tri thức; huy động mọi nguồn lực cho phát triển; xây dựng mô hình quản trị KTTP, HTX tiên tiến kết hợp với mô hình truyền thống theo hướng đổi mới và phát triển phù hợp với tiến trình trong nước và kinh nghiệm quốc tế; tạo sự cạnh tranh lành mạnh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tăng cường liên doanh, liên kết theo thể mạnh vùng miền, quy hoạch vùng

nguyên liệu hợp lý với điều kiện, quy mô thị trường; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ. Về sửa đổi Luật Hợp tác xã, Thủ tướng chỉ rõ xóa bỏ các rào cản, điểm nghẽn; tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi; nghiên cứu hoàn thiện các quy định xác định rõ bản chất HTX; làm rõ vị trí, vai trò của các tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện cho khu vực KTTP để các tổ chức này hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu hướng phát triển chung trên thế giới. Thủ tướng yêu cầu nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý, điều hành HTX nhằm tạo động lực cho khu vực HTX phát triển; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tập trung nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cho khu vực KTTP.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 và Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được các cấp, các ngành khen thưởng.

THANH THÙY

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XX tại Thái Bình



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Sáng ngày 15/2, tại Thư viện tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ XX. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Trong những năm qua, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, phong trào sáng tác thơ ca trong tỉnh đã bám sát đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc đã tô thêm truyền thống văn học nghệ thuật của quê hương, góp phần đặc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy các giá trị cao đẹp của dân tộc.

Được tổ chức từ năm 2003 đến nay, ngày thơ Việt Nam tại Thái Bình đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên được đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng đón đợi. Với chủ đề "Hãy sống và hy vọng", ngày thơ Việt Nam năm nay thực sự là ngày hội để tôn vinh các nhà thơ và các tác phẩm thơ ca, là cầu nối tâm hồn để các văn nghệ sĩ cùng những người yêu thơ xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là dịp biểu dương tinh thần lao động của những người sáng tác thơ ca, là dịp hội tụ, gặp gỡ của các văn nghệ sĩ Thái Bình và những người yêu thơ.

THU HOAI

Trao 56 suất quà cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn



Trao quà cho tân binh xã An Khê (Quỳnh Phụ) trước ngày lên đường nhập ngũ.

Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, cũng với sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và trao quà của lực lượng vũ trang và các địa phương trong huyện, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, đoàn thể của huyện tổ chức thăm hỏi, trao 56 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng cho các tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thường xuyên động viên các tân binh và gia đình khắc phục khó khăn, tiến con em lên đường thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

QUỲNH PHỤ Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 15/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị phòng, chống dịch Covid-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ, từ đầu năm 2022 đến ngày 14/2, toàn huyện ghi nhận 2.164 ca mắc Covid-19, trong đó cách ly, điều trị y tế tại khu thu dung, điều trị của huyện 59 ca, số còn lại cách ly, điều trị tại nhà. Đến nay, nhiều ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm cao tại khu dân cư, doanh nghiệp đã được rà soát, điều tra dịch tễ và triển khai các phương án phòng, chống dịch.

Trên tinh thần các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ thống nhất sẽ bố trí kinh phí để xét nghiệm cho người dân tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch cao, đồng thời yêu cầu ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện việc triển khai các phương án phòng, chống dịch cần bố trí kinh phí để xét nghiệm cho người dân khu vực nguy cơ cao, thường xuyên rà soát các trường hợp F1 để quản lý. Trung tâm Y tế huyện bố trí lực lượng y tế sẵn sàng các phương án khi có yêu cầu, xây dựng phác đồ điều trị đối với các trường hợp F0 không triệu chứng và thể nhẹ điều trị tại nhà. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và tổ Covid-19 công đồng các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát dịch hiệu quả.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng y tế phun khử khuẩn phòng, chống dịch tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

(Tiếp theo trang 1)

trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Công tác lựa chọn sách giáo khoa, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện bài bản, khoa học, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh được đến trường học trực tiếp. Tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý các học sinh đến trường học trực tiếp. Tỉnh đã chủ động

tổ chức ăn bán trú ở từng địa phương, từng trường học. Đối với việc hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục rà soát, hỗ trợ các trường học được thụ hưởng theo Nghị quyết số 68.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và kiểm tra thực tế tại Trường THPT Nam Đông Quan, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của tỉnh Thái Bình trong việc bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch khi tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp. Tỉnh đã chủ động

xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản cụ thể để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong nhà trường, gia đình và toàn xã hội về việc tổ chức các hoạt động giáo dục; đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh hoặc dạy học trực tuyến khi các em tạm dừng đến trường. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc xử lý các tình

huống phát sinh khi xuất hiện F0 trong trường học. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý tỉnh cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo; thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục tự thục; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức cho học sinh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Buổi chiều, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tại các trường học trên địa bàn xã Thái Phương và làm việc với UBND huyện Hưng Hà về việc tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Bảo cáo tại buổi làm việc, đại diện huyện Hưng Hà cho biết, sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, tính đến 10 giờ ngày 14/2 toàn huyện có 273 học sinh và 11 giáo viên mắc Covid-19; có 62 cơ sở giáo dục dạy học trực tiếp đối với 100% nhóm, lớp; 23 cơ sở giáo dục kết hợp dạy học trực tuyến với dạy học trực tiếp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ngành giáo dục Thái Bình và huyện Hưng Hà tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, lồng ghép tập huấn cho giáo viên các bước xử trí cơ bản khi xuất hiện tình huống bất thường về sức khỏe của học sinh. Đồng thời, yêu cầu địa phương triển khai chi tiết kịch bản khi xuất hiện F0 trong trường học và kịch bản truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ GIEO CẤY LÚA XUÂN...

(Tiếp theo trang 1)

qua, nông dân trong huyện tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân. Tính đến hết ngày 15/2, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 7.000ha, trong đó gần 2.000ha lúa được cấy bằng máy. Một số địa phương có

nhiều mô hình tích tụ ruộng đất đã áp dụng hiệu quả phương thức gieo mạ khay, cấy máy như Thanh Tân, Bình Minh, Vũ Hòa...

Trực tiếp kiểm tra tại thị trấn Kiến Xương và xã Bình Minh,

đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kiến Xương chỉ đạo các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, bảo đảm kết thúc cấy trước ngày

25/2. Dự báo trong những ngày tới thời tiết có rét đậm trở lại, ngành nông nghiệp và các địa phương hướng dẫn, khuyến cáo nông dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ, lúa mới cấy. Đối với diện tích đã gieo cấy cần giữ nước nông trên mặt ruộng để giữ ẩm cho lúa, gieo cấy sinh trưởng, phát triển thuận lợi, chăm bón bằng các

loại phân có hàm lượng lân cao. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng, trừ kịp thời các đối tượng gây hại trên lúa xuân, nhất là sâu đục thân, sâu bảo đảm mất thu. Đồng viên, khuyến khích nông dân tích cực áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Điểm sáng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải (Hưng Hà) duy trì hiệu quả hoạt động của tổ tự quản an ninh trật tự khu vực chợ Khả, thôn Khả Tân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, được cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đây là mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, nhân rộng.

Đã thành thông lệ nhiều năm qua, hàng ngày, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ông Đỗ Văn Ngân cùng hai đồng đội lại có mặt tại khu vực chợ Khả để giúp đỡ các tiểu thương dọn dẹp, sắp xếp chỗ ngồi, sau đó hướng dẫn, nhắc nhở các hộ kinh doanh hai bên đường không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và người dân đến chợ để xe đúng nơi quy định, không gây mất an toàn giao thông. Chị Nguyễn Thị Huệ, tiểu thương bán hàng lâu năm tại chợ cho biết: Đây là khu vực có tuyến đường liên xã chạy qua, dân cư hai bên đường đông đúc, hàng ngày mật độ người qua lại, học sinh đi học trong khoảng thời gian từ 6 - 7 giờ sáng rất đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Từ khi có tổ tự quản hoạt động thì không còn tình trạng ấy nữa. Mọi người đều rất phấn khởi. Còn theo chị Đỗ Thị Mai, thôn Khả Tiến: Nhờ có tổ tự quản nên tình hình an ninh trật tự trên chợ những năm qua tốt hơn, không còn xảy ra tình trạng trộm cắp xe đạp, móc túi hay các tiểu thương xích mích, tranh chấp chỗ ngồi. Sau mỗi phiên chợ, các bác cựu chiến binh còn nhắc nhở các tiểu thương vệ sinh khu vực mình bán hàng trước khi về, vì

vậy chợ luôn giữ được sạch sẽ. Mặc dù không có thù lao song các thành viên tổ tự quản làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, không quản ngại thời tiết, các ngày lễ, tết đều có mặt làm nhiệm vụ khiến chúng tôi rất trân trọng và biết ơn.

Ông Đỗ Tiến Mùi, thành viên tổ tự quản cho biết: Tổ tự quản được thành lập tháng 8/2012 với 3 thành viên đều là cựu chiến binh. Mặc dù đều đã cao tuổi song chúng tôi có chung tư tưởng "còn sức khỏe còn cống hiến cho quê hương".

Vi vậy, trước tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại khu vực chợ Khả, chúng tôi đã đề xuất Hội Cựu chiến binh xã thành lập tổ tự quản ở khu vực này. Sau khi được cấp ủy, chính quyền xã cho phép thành lập, hàng ngày chúng tôi thường



Thành viên tổ tự quản an ninh trật tự khu vực chợ Khả yêu cầu người dân để xe đúng nơi quy định đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.